



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เรื่อง นโยบาย มาตรการและแนวทางการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ด้วยรัฐบาล ในนามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดจันทบุรีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืน เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีในด้านความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดจันทบุรีลดลง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรี จึงได้กำหนดมาตรการรณรงค์ให้สถานที่ราชการในพื้นที่จังหวัด บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรที่อยู่ในสังกัดของหน่วยงานรัฐ ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จึงขอประกาศนโยบาย มาตรการและแนวทางการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องเสียค่าปรับ ๑๐๐ บาทต่อครั้ง
๒. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องเสียค่าปรับ ๑๐๐ บาทต่อครั้ง
๓. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ผิดกฎจราจรทุกกรณี จะต้องเสียค่าปรับ ๑๐๐ บาทต่อครั้ง เช่น ขับขี่เร็วเกินกำหนด จอดรถในที่ห้ามจอด กลับรถในที่ห้ามกลับรถ ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ และขับขี่ย้อนศร ฯลฯ
๔. ผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้ลงรถ ป้อมยามวิทยาลัย ไม่ให้เข้ามาส่งภายในวิทยาลัย และหากมีผู้พบเห็นแจ้งมายังวิทยาลัย ต้องเสียค่าปรับ ๑๐๐ บาทต่อครั้ง

หากบุคลากรในหน่วยงานท่านใด ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อตกลง แล้วนำมาซึ่งการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานจักได้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี